

## Chất tẩy rửa Enzyme

### Ba cách để bảo vệ

Làm sạch là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình tiệt khuẩn. Các chất tẩy rửa enzyme này đáp ứng nhu cầu của bạn trong việc làm sạch các thiết bị và dụng cụ y tế có thể tái sử dụng. Sản phẩm chúng tôi cung cấp được thiết kế để xử lý các loại vết bẩn từ vừa phải đến nhiều và bao gồm tùy chọn không có mùi thơm cho những người nhạy cảm đường hô hấp.



### EmPower™ & EmPower™ không mùi thơm - Chất tẩy rửa Enzyme kép

Được pha chế cho các dụng cụ bị bẩn từ vừa phải đến nhiều. Loại bỏ các mảnh vụn giàu protein trong cả hệ thống tái xử lý thủ công và tự động. Chứa các chất tẩy rửa mạnh mẽ sẽ không bị vẫn đục ở nhiệt độ sử dụng.

### Sản phẩm tại điểm sử dụng - EmPower dạng xịt bọt & MetriSponge

Hướng dẫn của AAMI\* về 'Xử lý An toàn và khử nhiễm Sinh học đối với Thiết bị y tế có thể tái sử dụng trong Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe và trong các Khoa khám phi lâm sàng' khuyến nghị sử dụng các sản phẩm như EmPower Foam trên dụng cụ ngay sau khi sử dụng để giữ ẩm cho các dụng cụ đó trong các thùng chứa trong quá trình vận chuyển. MetriSponge là một miếng bọt biển hình trụ tròn được bão hòa với enzyme hoạt lực mạnh MetriZyme. Để dàng bao quanh ống nội soi, MetriSponge là một thành phần quyết định để loại bỏ mảng bám chứa chất thải sinh học trước khi khử khuẩn thủ công hoặc tự động.

### MetriZyme™ - Chất tẩy rửa enzyme kép

Cung cấp khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng vẫn nhẹ nhàng trên các thiết bị. MetriZyme được thiết kế để hoạt động hiệu quả khi có sự hiện diện nhiều mảnh vụn hữu cơ trong khi cung cấp hoạt động làm sạch phổ rộng trên nhiều loại vết bẩn protein. Chất hoạt động bề mặt giúp làm sạch bổ sung trên vết bẩn carbohydrate, lipid và protein. MetriZyme bao gồm chất ổn định enzyme, dung dịch đệm để duy trì độ pH, chất bảo quản và thuốc nhuộm dung dịch để phân biệt với nước và các dung dịch khác.

### Thông tin đặt hàng

Part No.	Mô tả sản phẩm	Đóng gói
10-4102	EmPower 2-ounce	48 bottles/case
10-4100	EmPower 1-gallon	4 bottles/case
10-4150	EmPower 5-gallon	1 drum
10-4130	EmPower 30-gallon	1 drum
10-4400	EmPower Fragrance Free 1-gallon	4 bottles/case
<b>NEW</b> 10-4450	EmPower Fragrance Free 5-gallon	1 drum
10-4224	EmPower Foam - 24-oz. Spray	12 bottles/case
10-4025	MetriSponge	4 boxes/case
10-4005	MetriZyme - 1 quart	4 bottles/case
10-4000	MetriZyme - 1 gallon	4 bottles/case